

วัดพระธาตุคุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย
อำเภอคุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นิกาย มหานิกาย

เจ้าอาวาส พระราชโพธิวรคุณ (พ้ายพ รฐิตปญโญ)



ประวัติความเป็นมา

ตำนานวัดพระธาตุคุดอยสะเก็ดได้ถูกบันทึกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บนดอยแห่งหนึ่งใกล้ ๆ กัน มีหนองน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตน พญานาคทั้งสองได้เห็นองค์พระพุทธรูปเจ้าทรงเปล่งแสงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ยิ่ง พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ และนำดอกบัวในหนองน้ำไปถวายแด่พระพุทธรูปองค์เป็นพุทธบูชา พระองค์ทรงรับดอกบัวแล้วได้ประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคคู่นั้น พญานาคจึงได้ก่อกองหินขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้ กาลเวลาเลยผ่านไปต่อมา ได้มีนายพรานมาพบเห็นกองหินที่ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ จึงเกิดความศรัทธาอัศจรรย์ใจ และได้บอกกล่าวชักชวนให้มวลมหาประชาชนในละแวกนั้นขึ้นไปสักการะบูชา และให้ช่วยกันก่อสร้างเป็นพระเจดีย์ขึ้นใหม่ให้ดูดีกว่ากองหินที่มีอยู่เดิม ขณะนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันตั้งชื่อดอยแห่งนี้ ผลสรุปออกมาเป็นเอกฉันท์ว่า “ดอยเส้นเกศ” เหตุผลเพราะว่าเป็นดอยที่บรรจุเส้นผม หรือเส้นเกศของพระพุทธรูปเจ้า จึงได้สันนิษฐานต่อไปว่า คำว่า ดอยเส้นเกศ ได้ถูกเรียกเพี้ยนมาเป็น “ดอยสะเก็ด”

พระธาตุคุดอยสะเก็ดแห่งนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนขึ้นมานมัสการเจดีย์เกศาธาตุจำนวนมากในทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานราชการโดยกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า “อำเภอคุดอยสะเก็ด” ตั้งชื่อของพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นต้นมา



พระเจดีย์องค์เดิมที่สร้างไว้เป็นรูปแบบล้านนา ต่อมาได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓๐ เมตร ครอบองค์เดิมเพื่อให้มีลักษณะสูงเด่นเป็นสง่า วิหารจัตุรมุขภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรม บ่งบอกเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคติธรรม เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต



เกียรติคุณ

๑. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๕
๒. เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

สถานที่สำคัญ

พระเจดีย์

เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ มีอายุร่วมหนึ่งพันปี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ สูง งดงาม เต้นสง่า สร้างครอบองค์เก่าไว้ ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะเคารพของชาวอำเภอดอยสะเก็ด ทุกปีในเดือน ๘ เป็ง (ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกได้) ทางวัดจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงมาจากที่ประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ และจะมีปรากฏสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ในทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปบูชาทองคำ พระพุทธรูปทองคำ อีกจำนวนมากเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาสืบทอด



วิหารจัตุรมุข

สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานอมจันทร์ติดบริเวณบันได ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรมที่มีชื่อเสียง และบ่งบอกเรื่องราวแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคติธรรม เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจ และดำเนินชีวิตได้ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้า ๕ พระองค์เป็นพระประธานในวิหารจัตุรมุข



ช่องทางการติดต่อ

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
เลขที่ ๓๐๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๖๕๗๐๙